

ที่พิเศษ ๐๕๘/๒๕๕๒

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์พิจารณาดำเนินการตามมติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ

เจริญพร ประธานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มติคณะสงฆ์จากจตุรทิศ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
๒. ร่างประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว
(วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ฉบับที่ ...

ด้วยผู้แทนคณะสงฆ์ราษฎร์ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุตจากทั่วประเทศจำนวน ๒๐๒ รูป และประชาชนจำนวนมากได้ร่วมประชุม ณ ศาลาใหญ่ วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี เพื่อพิจารณาอย่างรอบด้านถึงสถานภาพทางกฎหมายของเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ๑๑๘ สถานี โดยยึดเอาประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้งและใช้คลื่นความถี่ของชาติอย่างประหยัด ที่ประชุมสงฆ์พิจารณาอย่างเป็นธรรมได้ข้อสรุปและมีมติขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ความละเอียดตามหนังสือที่ส่งมาด้วยแล้วนี้

เพื่อให้การเป็นไปตามมติสงฆ์และเจตนารมณ์ของประชาชนผู้ร่วมก่อตั้งและบำรุงรักษาเครือข่ายทั่วประเทศ มูลนิธิเสียงธรรมฯขอความอนุเคราะห์จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโปรดใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้

๑. สนับสนุนร่างประกาศ กทช. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ ตามมาตรฐานทางเทคนิค ๓.๓.๔ ของประกาศกทช.

๒. ดำเนินการให้มูลนิธิเสียงธรรมฯได้รับ “ใบอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว” ในระดับชาติ ตามหลักเกณฑ์สถานีวิทยุกระจายเสียงชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ โดยการขอรับใบอนุญาตให้ใช้หลักการเดียวกับภาคธุรกิจตามมาตรา ๑๐(๓)(ก) และ ๑๓(๒) แห่งพ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ. ๒๕๕๑ คือมูลนิธิเสียงธรรมฯ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสำหรับทุกสถานีในเครือข่าย และมีพื้นที่การกระจายเสียงครอบคลุมทุกภาคของประเทศ โดยไม่มีลักษณะการครอบงำกิจการแต่อย่างใด ซึ่งจะทำให้ภาคประชาชนมีสิทธิทัดเทียมกับภาคธุรกิจและภาครัฐ สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญด้วย

๓. ดำเนินการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบกิจการบริการสาธารณะและบริการทางธุรกิจที่มาแจ้งการประกอบกิจการต่อ กทช. ก่อนวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ ได้รับ “ใบอนุญาตประกอบกิจการชั่วคราว” ในระหว่างที่ยังไม่มีกทช. โดยเสนอร่างพ.ร.บ.ประกอบกิจการฯ พ.ศ. ... ให้แก้ไขเพิ่มเติมในบทเฉพาะกาล ทั้งนี้เพื่อสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค และจัดระเบียบสื่อวิทยุในสังคมต่อไป

จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามที่คณะสงฆ์ขอขณทบาทด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอเจริญพรมาพร้อมนี้

พ.ศ. ๒๕๕๒

(พระครูอรุณกัจฉาภรณ์)

กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมฯ ทำการแทนประธานมูลนิธิเสียงธรรมฯ